

6 mm + 9A + 8 mm malinaw na tempered insulated glass, walang kulay na selyadong double glazing, 23 mm IGU glass factory



Tungkol sa 6 mm + 12A + 6 mm Clear Tempered Insulated Glass

- Aling produkto ang pinaka-epektibong paraan upang mabawasan ang air-to-air heat transfer sa pamamagitan ng salamin? - Insulated glass (IG), higit pang 6 mm na kilala rin bilang double glazing (o double-pane, at increasingly triple glazing) o tatlong baso na pinaghihiwalay ng isang Argon gas o air filled space, binabawasan nito ang thermal transmittance, sound transmission, at ang posibilidad ng condensation na bumubuo sa loob ng living area, i-play ang epekto ng enerhiya sa pag-save. 6 mm + 9A + 8 mm malinaw na ulo insulated salamin, ginamit ang isang piraso 6 mm malinaw float glass + 9 mm air space + 8 mm malinaw na pinagsamang salamin na kumbinasyon sa pamamagitan ng nakapalibot na aluminyo frame at desiccant selyo malagkit gilid.



Ang mga benepisyo ng 6 mm + 9A + 8 mm malinaw na ulo na insulated glass:

Ang double glazed ay isang ideal na enerhiya mahusay na pagpipilian na may dagdag na benepisyo ng minimize ang ingay. Ang selyadong hangin agwat sa pagitan ng dalawang mga panel ng salamin gumaganap bilang isang idinagdag na layer ng pagkakabukod. Ito ay idinagdag thermal paglaban binabawasan ang halaga ng init escaping sa taglamig at mapigil ang iyong bahay o opisina sa isang mas kumportable temperatura. Insulated salamin ay ang reverse epekto sa su mm er, na pumipigil sa hindi kanais-nais na init mula sa pagdating sa bahay. Ito sobrang pagkakabukod lessens iyong pag-uumasa sa artipisyal na heater at air conditioner at maaaring sa huli bawasan ang iyong enerhiya gastos.



Kapag malapit ka sa isang window, ang iyong ginhawa ay apektado din ng temperatura ng salamin. Sa insulated glass mas mahirap para sa mga hindi nais na temperatura sa labas upang ilipat sa pamamagitan ng, umaalis sa loob ng pane na malapit sa temperatura room. Double glazing yunit din binabawasan ang paghalay na maaaring magresulta sa hindi malusog na pagbuo. Ang double glazing salamin ay mabisa sa pagbabawas ng daluyan sa mataas na dalas ng ingay tulad ng boses ng tao. Ang pagkakaiba sa kapal ng salamin sa pagitan ng panloob at panlabas na salamin ay mapapabuti ang pagbabawas ng tunog kahit na higit pa. Maliwanag ang ulo ng double glazed ay itinuturing na isang mas ligtas na opsyon kapag inihambing sa standard single glass. Dalawang sheet ng salamin ay mas mahirap masira kaysa sa isa at tukuyin ang toughened insulated salamin para sa mas higit na seguridad.



6 mm + 9A + 8 mm malinaw na tempered insulated glass application:

- Train, car, ship, freezer window at pintuan
- Sa labas ng mga facade at kurtina pader;
- Indoor wall partition wall, soundproof wall
- Ang bahay, restaurant, hotel, gusali ng opisina, paaralan, ospital, tindahan at iba pang okasyon ay nangangailangan ng panloob na air conditioning.
- Maraming iba pa.



Higit pang mga pagpipilian insulated salamin mula sa KXG glass kumpanya:

Ang isang malawak na hanay ng iba't ibang uri ng salamin ay maaaring gamitin para sa proseso sa insulated glass:

Laki: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm.

Single glass thickness: iba't ibang mga kumbinasyon ng salamin sa pagitan ng 3 mm at 19 mm makapal.

Kulay ng salamin: malinaw, ultra malinaw, kulay abo, berde, asul, tanso.

Uri ng salamin: malinaw na annealed glass, toughened glass, tinted glass, reflective glass, low-e glass, laminated glass, low-iron glass, screen printing glass, acid etched glass, atbp.

Aluminum spacer: 6, 9, 12, 16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8").

Spacer Punan: Dry Air, marangal na gas tulad ng Argon, atbp.

Hugis: Flat at hubog.

KXG 6 mm + 9A + 8 mm malinaw na tempered insulated glass produksyon linya



KXG 6 mm + 9A + 8 mm na malinaw na tempered insulated glass factory

